

""สุดแต่ใจจะไขว่คว้า" ละครน้ำดีที่เวลาน้อย

นำเสนอเมื่อ : 26 ก.ค. 2551

พูดถึงละครเรื่อง **"สุดแต่ใจจะไขว่คว้า"** แล้วผมถือว่าเป็นละครน้ำดีเรื่องหนึ่ง ที่สะท้อนความเป็นจริงในสังคม และส่งเสริมการทำความดี และการเป็นคนดีสำหรับเด็กไทย รวมไปถึงผู้ใหญ่บางคนในบ้านนี้เมืองนี้ด้วยครับ ละครเรื่องนี้ แฝงไปด้วยคติสอนใจมากมาย สอนได้ทั้งเด็กเยาวชน และผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ปกครองด้วย เสียดยที่ละครเรื่องนี้ ออกอากาศแค่วันละ 30 นาทีเท่านั้น ถึงแม้จะออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ก็ตามที ผมอยากให้ผู้จัดละคร และทีวีทุกช่องหันมาให้ความสนใจกับละครสร้างสรรค์สังคมแบบนี้ให้มากขึ้น ดีกว่าจะผลิตแต่ละครน้ำเน่า เอาใจชาวบ้านแค่นั้น

เอาละ บ่นพอหอมปากหอมคอ เอาเรื่องย่อของละครเรื่องนี้มาให้ได้อ่านกันดีกว่าครับ

บทประพันธ์ : โบตัน

บทโทรทัศน์ : Sanctuary

กำกับกำแสดงโดย : อุดลย์ บุญบุตร

ดำเนินงานโดย : บริษัทควิส แอนด์ เควส จำกัด

พ่อพล (พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง) มีลูกอยู่ 5 คน แต่เขากลับรักลูกไม่เท่ากันและไม่ยุติธรรมกับลูกๆ พลรักพงษ์พัทธ์ (สุรินทร์ ทรายุดม) ลูกชายคนโต มากกว่าลูกคนอื่น ๆ เพราะว่าพงษ์เรียนเก่ง จึงสนับสนุนส่งเสริมพงษ์ เพื่อชดเชยความผิดหวังของพ่อในอดีตที่อยากเป็นข้าราชการแต่ไม่สมหวัง พ่อตามใจและเขาขางพงษ์มากกว่าลูกคนอื่น ๆ ทำให้ในที่สุดพงษ์กลายเป็นคนที่นิสัยไม่ดี สวานแมส (เพ็ญพักตร์ ศิริกุล) เป็นคนที่คอยช่วยขัดขวางพ่อในทุกๆ เรื่องที่เห็นว่าพ่อไม่ยุติธรรมกับลูกคนอื่น ๆ

พัฒนะ (อเล็กซ์ เรนเดลด์) เป็นลูกที่พ่อชัง เพราะว่าเรียนไม่เก่งและยังติดกับพ่ออีก หลายครั้งที่พ่อมองข้ามความดีของพัฒน์ไป พ่อไม่พอใจอย่างมากที่พัฒน์ไม่เรียนต่อ และมาทำอาชีพเพราะมองว่าเป็นอาชีพที่ต่ำต้อยและไม่มือนาคด แต่ว่าพัฒน์ก็ยังทำต่อไปโดยมีแม่สนับสนุน

พุดจิบพี่สาวคนโต (เพชรดา เทียมเพชร) มีความตั้งใจที่จะเรียนพยาบาล แต่ก็จำเป็นต้องสละสิทธิ์ เนื่องจากพ่อไม่ยอมส่งเสียให้เรียน โดยให้เหตุผลว่า เป็นลูกผู้หญิงไม่จำเป็นต้องเรียนเยอะ แต่ที่แท้จริงแล้ว พ่อนำเงินไปลงทุนในพงษ์จนหมด ทำให้พุดจิบต้องไปเรียนตัดเสื้อกับอวารณี (อำภา ภูษิต) น้องสาวของพ่อแทน สวานพิณรมย์ (ชาลิตา วิจิตรวงศ์ทอง) น้องสาวคนรองโตเรียนพยาบาลสมใจจากเงินของ พุดจิบและพัฒน์

พรพุดิ (จิรายุ ละอองมณี) น้องชายคนสุดท้องที่มีพรสวรรค์ทางศิลปะต้องการเรียนช่างศิลป์ แต่ว่าพอก็ขัดขวางอีกเช่นเคย มีครั้งหนึ่งพอกับพุดิไปเฝ้าที่ ทำให้พุดิหนีออกจากบ้านไปอยู่กับกลุ่มเด็กเสเพลในช่วงหนึ่ง แล้วพุดิก็ไปตามพุดิกลับมาโดยให้กำลังใจและส่งเสริมพุดิเรียนในด้านที่พุดิชอบต่อ

พงษ์ได้เรียนมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับวันแรม (วิภาวี ศิริมณีวัฒนา) ลูกสาวคนโตของลุงกำนัน (มนตรี เจนอักษร) ผู้เป็นเพื่อนบ้าน ซึ่งพัฒน์และพงษ์ต่างก็ชอบและหมายปองวันแรมมาตั้งแต่เด็ก แต่ว่าพัฒน์ก็ต้องใจสลายเพราะว่าวันแรมหางเหินพิภพไปทุกทีและสนิทสนมกับพงษ์มากขึ้น วันแรมทำตัวเป็นสาวสมัยใหม่และจะสนใจพัฒน์ก็ตอนที่วันแรมต้องการให้พัฒน์ช่วยเท่านั้น

วันสว่าง (ณัฐพร เตมีรักษ์) น้องสาวของวันแรม แอบรักพัฒน์จึงมาช่วยพัฒน์ดูแลเรื่องอาหารการกินและหาลูกค้าเขาอยู่ซึ่งได้มาจากการช่วยเหลือจากแม่ ด้วยความพยายามมานะบากบั่นและซื่อสัตย์ต่อลูกค้าของพัฒน์ทำให้พัฒน์ได้งานเพิ่มขึ้น ไม่มีขาด โดยที่วันสว่างมาช่วยดูแลด้านบัญชี การเงิน และความสะอาดของอู่ของพัฒน์ ทำให้อู่ของพัฒน์เป็นระบบระเบียบมากขึ้น

วันแรมและพงษ์มีอิสระในชีวิตมากขึ้นจึงเกี่ยวกับกลุ่มเพื่อนคนรวย จนวันแรมและพงษ์เริ่มเป็นคนใจแตก และไม่กลับบ้าน จนนาแก้ว (สรวงสุดา ลาวัลยประเสริฐ) ไม่สบายใจและขอร้องให้พัฒน์ช่วยตามวันแรมกลับมา

ด้านพุดจีบแต่งงานกับไวฑูรย์ (โกสินทร์ ราชกรม) ลูกชายของอวารรณิ และพาครอบครัวเข้ามาอยู่ในบ้าน ต่อมาไม่นานเงินและของในบ้านหายไปเพราะว่าพงษ์ขโมยไปเนื่องจากพงษ์ใช้เงินเกินตัว

พงษ์กับวันแรมไปเที่ยวบ้านตากอากาศที่ชะอำด้วยกัน วันแรมเมายาทำให้เธอกับพงษ์ได้เสียกัน หลังจากนั้นพงษ์ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พัฒน์ฟังว่าวันแรมตกเป็นของพงษ์แล้ว ทำให้พัฒน์หมดกำลังใจ จึงไปถามวันแรม

โดยที่วันแรมบอกพัฒน์ไปว่าตนเองกับพงษ์เป็นแค่เพื่อนกัน เพื่อที่จะหลอกใช้พัฒน์ต่อ ทำให้วันสว่างเตือนสติพัฒน์หลายครั้ง แต่พัฒน์ก็ไม่เชื่อ วันสว่างโกรธและน้อยใจจึงลาออกจากอู่ ทำให้พัฒน์ต้องไปตามงอและขอโทษ วันสว่างจึงกลับมาทำงานที่อู่ตามเดิม

หลังจากเรียนจบ พงษ์และวันแรม ไปเที่ยวบ้านตากอากาศอีกครั้งกับเพื่อนๆ ที่เป็นคนรวย เพื่อเลี้ยงฉลองที่เรียนจบ โดยมี พัด พัฒน์ วันสว่าง และนาแก้วตามไปด้วยที่ปาร์ตี้ริมชายหาด พัฒน์เสียความรู้สึกมากที่เห็นวันแรมเมาและอยู่กับผู้ชายที่หล่อๆ หลายนคนโดยที่ไม่เลือกหน้า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงทำให้พัฒน์พูดกับวันแรมเรื่องที่มีใจว่าจะแต่งงานกับวันแรม แต่ว่าวันแรมที่อยู่ในอาการเมาไรสติ ไตรองไห้ซาบซึ้งในความรักที่บริสุทธิ์ของพัฒน์ จึงได้เสนอตัวให้พัฒน์ ยอมเป็นของพัฒน์ พัฒน์จึง ผิดหวังและเสียใจมากที่วันแรมเปลี่ยนนิสัยไปถึงขนาดนี้

เซาว์ (วิวัฒน์ ผสมทรัพย์) ผู้มีอิทธิพลอยากได้พัฒน์มาเป็นเมียจึงตกลงกับชวลิต (ธัญวิษญู เจนอักษร) ว่าจะส่งชวลิตไปเรียนต่อที่เมืองนอกเขาตอบตกลงทันที วันแรมและพงษ์เมาจนทะเลาะกัน วันแรมบอกว่าเด็กในท้องคือลูกของพงษ์และต้องการเงินไปทำแท้ง และไปอยู่เมืองนอกเพื่อหนีปัญหาโดยก่อนจากไปเธอได้ไปลาพัฒน์ และบอกว่าความรักของพัฒน์เป็นสิ่งบริสุทธิ์สิ่งเดียวที่เหลืออยู่ในชีวิตเธอ

พงษ์ทำงานแต่เงินเดือนไม่พอกับรายจ่าย พ่อเลยต้องมายืมเงินของน้องๆ ไปให้พงษ์ใช้

โดยที่พงษ์ไม่เคยกลับบ้านมาให้พ่อชื่นใจสักครั้ง แม้แต่ตอนที่พ่อป่วยหนัก มีพัฒนาที่คอยดูแลพจนพอเริ่มมองพัฒนาในสายตาที่เป็นธรรมชาติขึ้น และพอใจในตัวพัฒมากขึ้น ที่สร้างตัวได้เร็วและยังเป็นที่พักของน้องๆ ทุกคนได้

พงษ์อยากไปเรียนเมืองนอกจึงไปหลอกพินให้ไปหานายเซาว์ พินไปหานายเซาว์ตามที่พงษ์หลอก และในที่สุดพินก็ถูกวางยาและตกเป็นของนายเซาว์ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ทุกคนในบ้านไม่สบายใจจนพอเริ่มสงสัยและทุกคนในบ้านก็พากันถามความจริงจากพงษ์ ทำให้พงษ์ยอมรับความจริงโดยอ้างว่าทำไปเพื่อพี่น้องทุกคน หลังจากพอรูความจริงพอก็ดีพงษ์อย่างแรง จนพงษ์หนีออกจากบ้านไป และพอก็ขอโทษลูกๆ ทุกคน โดยโทษนางแก้วทำเรื่องพาพินหนีไปต่างประเทศ เพื่อหนีให้พนจากอิทธิพลของนายเซาว์

ในที่สุดพัฒก็พบว่าเขามีใจให้กับวันสว่าง แต่วันสว่างได้ขอลาออกไปทำงานกับช่างตี (ศรีหนุ่ม เขียวยิ้ม) โดยบอกกับพัฒว่าช่างตีรักเธอ และเธอก็ไม่อยากเป็นสาวที่นทีกอยู่แบบนี้ ทำให้พัฒหลุดหึงด จึงเรียกวินสว่างกลับมาคุยที่ริมน้ำ ต่อหน้าลุงกำนัน โดยมีพอแม่ของพัฒตามมาสูขวันสว่างให้กับพัฒ ทั้งสองคนจึงได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข สวนทางพงษ์หลังจากมีเรื่อง ก็ไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดและใช้ชีวิตเสเพลตามเดิม

พัฒได้แต่คิดและปลงว่า ชีวิตจะดีหรือไม่ดี เป็นสิ่งที่เราไขว่คว้ามาเองทั้งนั้น พัฒตั้งเป้าหมายในชีวิตไวและมานะบากบั่นจนประสบความสำเร็จ และไม่กลัวที่จะตั้งเป้าหมายชีวิตไวสวยหรูเพราะเชื่อมั่นว่าเขาจะ ไขว่คว้ามันมาได้เช่นเคย **"สุดแต่ใจจะไขว่คว้า"** **แพรวภาพทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.45 น. เริ่มตอนแรกวันพุธ ที่ 21 พฤษภาคม นี้ ทางไทยทีวีสีช่อง 3**



รายชื่อนักแสดง

- * อเล็กซ์ เรนเดลล์ รับบทเป็น พัฒนะ
- * สุรินทร์ คราวุฒิ รับบทเป็น พงษ์พรพร
- * วิภาวี ศิริมณีวัฒนา รับบทเป็น วันแรม
- * ณัฐพร เตมีรักษ์ รับบทเป็น วันสว่าง
- * พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง รับบทเป็น พ่อ (พล)
- * เพ็ญพักตร์ศิริกุล รับบทเป็น แม่ (สง)
- * ชาลิตา วิจิตรวงศ์ทอง รับบทเป็น พินธรรมณ์
- * เพชรดา เทียมเพชร รับบทเป็น พุดจีบ
- * จิรายุ ละอองมณี รับบทเป็น พรพุดิ
- * สรวงสุดา ลาวัลย์ประเสริฐ รับบทเป็น น้ำแก้ว
- * โกสินทร์ ราชกรม รับบทเป็น ไหวฑูรย์
- * มนต์รี เจนอักษร รับบทเป็น ลุงกำนัน

ข้อมูลและภาพประกอบจาก

